







Generation Crash

ต่อการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์น่าน
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7

ด้วยภารกิจของผู้สอบบัญชีต้องปฏิบัติตาม กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มาตรฐานการสอบบัญชี มาตรฐานการบัญชี ในการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประกอบกับการปฏิบัติงานต้องอาศัย บุคลากรเฉพาะด้านการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ซึ่งบุคลากรมีความแตกต่างระหว่าง ช่วงอายุ หรือที่เรียกว่า Generation ประกอบด้วย

-  Baby Boom คนที่เกิดในช่วง พ.ศ. 2489-2507
-  Generation X คนที่เกิดในช่วง พ.ศ. 2508-2522
-  Generation Y คนที่เกิดในช่วง พ.ศ. 2523-2540
-  Generation Z คนที่เกิดหลังปี พ.ศ. 2540



Generation ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการทำงานของสำนักงานฯ

จากความแตกต่างระหว่างช่วงอายุ อาจเป็นผลต่อการปฏิบัติงานสอบบัญชีในปัจจุบันของผู้สอบบัญชีได้ อีกทั้งสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์น่านมีบุคลากรที่อยู่ในช่วงวัยที่แตกต่าง คือ Baby Boom จำนวน 1 คน หรือร้อยละ 3.70 Generation X จำนวน 6 คน หรือร้อยละ 22.22 และ Generation Y จำนวน 20 คน หรือร้อยละ 74.08 ทำให้เห็นว่าบุคลากรส่วนใหญ่อยู่ใน Generation Y ซึ่งอาจเป็นช่องว่างในการปฏิบัติงาน ตรวจสอบบัญชีได้ ผู้ปฏิบัติงานจะต้องปรับกระบวนการทางความคิด ปรับทัศนคติในมุมมองที่ควรจะเป็น การจัดลำดับความคิดของเราด้วยตัวของเราเอง (Mindset) เพื่อลดความแตกต่างช่วงวัยการทำงาน เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายตามที่วางแผนไว้

อย่างไรก็ตาม กระบวนการในการปฏิบัติงานภายใต้ความแตกต่างระหว่าง Generation ยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชี ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงานต้องทำความเข้าใจ ศึกษาและพัฒนาตนเอง ทั้งงานวิชาการและด้านเทคโนโลยี



อาจกล่าวได้ว่า การปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีภายใต้ความแตกต่างระหว่างช่วงวัย อาจส่งผลต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีได้ อย่างไรก็ตาม ในการทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นผู้ปฏิบัติงานจะต้องปรับกระบวนการทางความคิด ปรับทัศนคติในมุมมองที่ควรจะเป็น การจัดลำดับความคิดของเราด้วยตัวของเราเอง (Mindset) เพื่อเรียนรู้วิธีการทำงานร่วมกัน ความสามารถ ความเชี่ยวชาญของแต่ละ Gen ซึ่งจะช่วยเติมเต็มทักษะการทำงานซึ่งกันและกัน และทำให้งานสำเร็จลุล่วงได้ในที่สุด

[บทความนี้เป็นข้อคิดเห็นส่วนบุคคล]

แหล่งอ้างอิง

โพสต์ทูเดย์. (2562). เข้าใจความต่างคน 4 เจเนอเรชั่น ทลายช่องว่างเพื่อการทำงานที่แฮปปี้. สืบค้นจาก <https://www.posttoday.com/life/healthy/587633>

